

## **CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG CHỜ ĐỢI CÁC CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ VÀO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Lãnh đạo doanh nghiệp có quan điểm cho rằng cần nhiều chính sách ưu đãi cần thiết để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư tại Tp.HCM và giúp thành phố nhanh chóng trở thành một trung tâm kinh tế và tài chính hàng đầu trong khu vực.

Thành phố cần phát triển cơ sở hạ tầng và cần được hỗ trợ chính sách liên quan đến nguồn nhân lực, tài chính và thuế để thực hiện mục tiêu này thành hiện thực, theo nội dung cuộc họp giữa Chủ tịch thành phố Nguyễn Thanh Phong và các thành viên của Tổ chức Chủ tịch Young (YPO) vào ngày 13 tháng 6.

Ông Nguyễn Thanh Phong cho biết một số tập đoàn tài chính lớn từ Hoa Kỳ đã bày tỏ sự quan tâm trong việc phát triển Thủ Thiêm thành một trung tâm tài chính lớn. Thành phố đang có kế hoạch thu hút các tập đoàn lớn, ông nói thêm.

Don Lam, Tổng giám đốc của Tập đoàn VinaCapital và Chủ tịch YPO Việt Nam, cho biết các nhà đầu tư tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng tại TP.HCM đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề liên quan đến việc đàm phán kéo dài về bồi thường giải phóng mặt bằng. Hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài muốn thành phố để cung cấp mặt bằng để có thể nhanh chóng thực hiện các dự án.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM (Hawa), mong muốn chính quyền thành phố hỗ trợ phát triển một trung tâm nghiên cứu để chế biến gỗ. Ông cũng đề xuất một cuộc triển lãm và trung tâm hội nghị lớn hơn so với hiện tại quận 7, vì trung tâm hiện tại có diện tích nhỏ, (khoảng 20.000 mét vuông) và không có đủ không gian cho các sự kiện lớn.

Ông Nguyễn Thanh Phong cho biết chính quyền thành phố đang tìm kiếm nhà thầu để phát triển một trung tâm triển lãm quốc tế tiêu chuẩn bao gồm 12 ha tại Thủ Thiêm. Thành phố đã dành 80 ha tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện ngoại thành Nhà Bè để xây dựng tòa nhà cao tầng với các hội thảo với diện tích 50-100 mét vuông để đáp ứng các nhu cầu của nhà đầu tư đối với các hội thảo nhỏ. Hội thảo này đã được lên kế hoạch và thực hiện tại Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 và cho thuê cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Thành phố đang tập trung vào làm cho môi trường đầu tư thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp.

Đối với nguồn nhân lực, Tổng giám đốc Tổng công ty Talentnet đề nghị thành phố có chính sách đặc biệt để thu hút nhân tài từ nước ngoài, kể cả Việt kiều.

Thành phố nên chú ý hơn đến giữ chân người tài, cung cấp giáo dục miễn phí cho trẻ em của các chuyên gia nước ngoài, thu hút đầu tư nước ngoài trong giáo dục và phát triển cơ sở giáo dục chất lượng.